



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 30 กรกฎาคม 2560

เรื่อง

1. อุ้มภาคเกษตรจมน้ำ 2 หมื่นไร่
2. เชียงใหม่ยกระดับแก้แก่งเล็กตื้นเขิน
3. ศูนย์น้ำอัจฉริยะทำงาน 'เรียลไทม์'

สื่อ

โพสต์ทูเดย์
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด

อุ้มภาคเกษตรจมน้ำ2หมื่นไร่

โพสต์ทูเดย์ - “บีบีซี” ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมภาคเกษตรวันนี้ เบื้องต้นเสียหาย 2.3 หมื่นไร่ เคลมประกันภัยข้าวนาปีได้ไร่ละ 1,260 บาท

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 30 ก.ค. จะลงพื้นที่ จ.สกลนคร เพื่อเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสั่งให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือเกษตรกร

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า พื้นที่ จ.สกลนคร พบว่ามีผู้ประสบภัย 6,858

ครัวเรือน จำนวน 25,799 คน และมีพื้นที่การเกษตรเสียหาย 23,331 ไร่ สำหรับเกษตรกรที่ทำประกันภัยข้าวนาปี ซึ่งได้รับความเสียหายสามารถเคลมความเสียหายได้ตามกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต 2560 ที่เกษตรกรได้ซื้อไปแล้ว จะได้รับความคุ้มครองจากภัยน้ำท่วมหรือฝนตกหนักด้วย ซึ่งเกษตรกรจะได้รับวงเงินคุ้มครอง 1,260 บาท/ไร่

ด้าน นายฉัตรชัย ศิริโล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ได้เตรียมวงเงิน 500 ล้านบาท เพื่อนำไปช่วยเหลือลูกค้าประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สกลนคร ซึ่งมีทั้งการลดภาระอัตราดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ ขณะที่ลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเดิมที่บ้านได้รับความเสียหายสามารถขอกู้เพิ่มหรือกู้ใหม่ได้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ■

● อ่านประกอบ

19 จังหวัดยังวิกฤต

A4

เชียงใหม่ยกระดับ แก้แกล่กตุ๋หมู



ปศุสัตว์จังหวัด เชียงใหม่ มอบใบรับรอง “ปศุสัตว์ OK” แก่แก้แกล่กตุ๋หมูชุมชน 22 ราย สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยจำหน่ายเนื้อหมูปลอดภัย ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ (ปศส.เชียงใหม่) เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์มีนโยบายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มี “โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือปศุสัตว์ OK” ขึ้น เพื่อยกระดับ

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ตั้งแต่ต้นทางกระบวนการผลิต คือที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ต้องได้รับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ผ่านการเชือดชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และถูกสุขลักษณะ สู่สถานที่จำหน่ายที่มีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งป้ายปศุสัตว์ OK ที่มอบให้กับผู้ประกอบการนี้จะเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจว่าสินค้าในสถานที่จำหน่ายดังกล่าวมีความปลอดภัย

ด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย สารเร่งเนื้อแดง และปลอดภัย จากยาปฏิชีวนะ

นางกรรณิการ์ ปัญญา ร้านป้าไก่หมูสด อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในแก้แกล่กตุ๋หมูชุมชน CP Pork Shop ที่ได้รับการรับรองปศุสัตว์ OK กล่าว ว่า ชุมชนตำบลสันตันหม้อ ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกล จากตัวอำเภอ การซื้อหาเนื้อสัตว์สำหรับปรุงอาหารแต่ละครั้งต้องซื้อเป็นจำนวนมากมาเก็บไว้ในตู้เย็นทำให้หลายครั้งเนื้อสัตว์เน่าเสีย ก่อนบริโภคหมด ตู๋หมูชุมชนจึงเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ทั้งยังสามารถส่งมอบเนื้อหมูสดให้กับชาวชุมชนได้ตลอดเวลา โดยซื้อให้เพียงพอปรุงอาหารในแต่ละมื้อไม่ต้องซื้อไปเก็บเหมือนในอดีต ที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้ามาตลอด และอนาคตจะเพิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมู ทั้งหมูปิ้ง หมูทอด แดบหมู ฯลฯ เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ■

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 30 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9741

หน้า: 6(ซ้าย)

Col.Inch: 8.57

Ad Value: 10,284

PRValue (x3): 30,852

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ศูนย์น้ำอัจฉริยะทำงาน'เรียลไทม์'

ศูนย์น้ำอัจฉริยะ ทำงาน'เรียลไทม์'

ชัยนาท - นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เผยถึงศูนย์น้ำอัจฉริยะว่า ตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ทำงานร่วมกับ 10 หน่วยงานด้านบริหารจัดการน้ำ โดยทำงานแบบ "เรียลไทม์" ยกตัวอย่างน้ำที่ชัยนาท (เขื่อนเจ้าพระยา) เริ่มมีปัญหาจะนำข้อมูลมาเพื่อเตรียมการแก้ไข

มีการประชุมกับหน่วยงานต่างๆ สร้างแบบจำลองขึ้น เพื่อคำนวณจากสูตรคณิตศาสตร์แล้วใส่คอมพิวเตอร์ มีห้องเซิร์ฟเวอร์ไว้เก็บข้อมูลต่างๆ หน้าจอทีวีทั้งหมดเป็นภาพสดที่ส่งมาจากจุดต่างๆ ที่เฝ้าติดตาม เพื่อคำนวณสถานการณ์อย่างถูกต้อง สรุปได้ว่าสถานการณ์น้ำในปีนี้จะดีกว่าในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา และมีน้ำสำรองไว้ใช้เผื่อถึงปีหน้าด้วยแน่นอน

รวมพลังเพื่อความยั่งยืน

'ไม่มีใครสามารถบินได้ด้วยปีกข้างเดียว'

 **กรุงเทพธุรกิจ**
Happy Workplace
• **พิวvus ทิวsssnu**
Kpimporn999@gmail.com



ผู้เขียน มีโอกาสไป
ร่วมงาน **SET Social
Impact Day 2017 :
Partnership for
the Goals** "รวมพลังเพื่อความยั่งยืน"

ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้น ได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่ ความตื่นตัวของภาคธุรกิจ เพื่อช่วยกัน แก้ไขปัญหาสังคม และได้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างต่อเนื่องของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ ให้แต่ละภาคส่วนได้มาเจอกัน จับคู่เป็นพันธมิตร เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันแล้ว ก็รู้สึกชื่นชม และยินดีมากๆ

จากการพูดคุยกับกิจการเพื่อสังคมกว่า 30 ราย ที่มาร่วมในงาน สัมผัสได้ถึงพลัง ความกล้าหาญ ความมั่นใจ ความกระตือรือร้น ในการคิดสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ ของคนรุ่นใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม

ซึ่งแม้ว่าบางส่วนยังเป็นกลุ่มเป็นโครงการ บางส่วนไปไกลตั้งเป็นธุรกิจกิจการเพื่อสังคม Social Enterprise แล้ว แต่เส้นทางของหลายรายก็เริ่มเห็นแสงสว่าง และเริ่มเห็นผล เช่นกิจการเพื่อสังคม Social Giver ที่สามารถจับมือกับบริษัทต่างๆ ระดมทุนไปช่วยสังคม โครงการรวมนิตาสามารถช่วยสร้างอาชีพให้กลุ่มสตรีทางภาคใต้ กิจการเพื่อสังคม Heartist ช่วยสร้างความหวังกำลังใจ และทำให้เด็กพิเศษมีอาชีพ มีรายได้

สำหรับแนวคิดที่จะสร้างความร่วมมือเป็นพันธมิตรของธุรกิจและภาคสังคม เพื่อแก้ปัญหาสังคม อย่างจริงจัง นับเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่จะทําอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์และ

แรงกระเพื่อมที่มีนัยยะ ซึ่งสิ่งที่ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล กูรู ที่ปรึกษาด้านชื่อเสียงและความยั่งยืน ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทที่ปรึกษา แบรินด์ บีอิง จำกัด ได้สะท้อนในเวทีนี้ นาคิดทีเดียว

"การสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมนั้น มีเพียงพลัง มีความมุ่งมั่น ยังไม่พอ การจะไปได้ไกลกว่า มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน ก็จะต้องหาทางให้ธุรกิจกับกิจการสังคม มาเป็นพลังความร่วมมือกัน ซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากประวัติศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่า การเติบโตต้องมีการรวมพลัง ดังนั้น ถ้าเราอยากได้ออนาคตที่ยั่งยืน การที่จะร่วมกันทำเป็นพันธมิตร มันเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ ขอให้เรานึกไว้คำเดียวเลยว่า **วันนี้ไม่มีใครสามารถที่จะบินได้ด้วยปีกข้างเดียว**"

นอกจากนี้ สูตรสำเร็จในการทำงานร่วมกัน ที่ คุณ อรุณา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ค้นพบ หลังจากทำงาน และร่วมเป็นพันธมิตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และเนคเทค ในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำให้เกษตรกร เข้าไปสู่การเป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ นั้นก็นำไปประยุกต์ใช้ทีเดียว

"การเป็นพันธมิตรเพื่อสร้างผลกระทบที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงจะต้องมี 4 shares คือ

นอกจาก Share Goals หรือเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น ต้องการสร้าง เกษตรกรรุ่นใหม่โดยเอาเทคโนโลยีไปช่วยเติมเต็มช่องว่าง ก็จะต้อง Share Game คือทั้ง 2 ส่วนจะต้องช่วยกันจริงๆ จะต้องลงพื้นที่

ด้วยกัน ลองผิดลองถูกด้วยกัน และเมื่อมีความสำเร็จก็ Share Success แต่หากมีความล้มเหลว ก็จะต้อง Share Failure หมายถึง เราจะต้องเอาความล้มเหลว นั้นกลับมาคิดร่วมกันเสมอว่า ผิดตรงไหน แล้วเราจะร่วมพัฒนาไปในทางไหน"

ยังมีเรื่องดีๆ ที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาล้างคมเพื่อสร้างสังคมอย่างมีความสุขยั่งยืน จากงาน **SET Social Impact Day 2017** รวมถึงนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมของรุ่นใหม่ ที่ล้วนน่าสนใจ และสวยงาม อาทิ โครงการ Art for Cancer ศิลปะเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่สองสาวผู้ก่อตั้งซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็ง ใช้ความสามารถด้านศิลปะของตนเองและเพื่อน มาสร้างอาชีพให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องการกำลังใจ และรายได้ โครงการ **PLANT:D** ส่งเสริมให้คนในสังคมได้กินอาหารปลอดภัยในราคาที่ไมแพงจนเกินไป โดยทำการปลูกในพื้นที่เขตเมือง ทำให้ผู้สูงอายุมีรายได้

ชวนกันมา ติดตามกันต่อฉบับหน้านะคะ



ขอให้จับไว้ในกาเหี่ยวยา

ภาพความเสียหายจากอุทกภัย ปรากฏขึ้นอีกครั้ง คราวนี้หนักที่สุด ที่ จ.สกลนคร โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่า มีพื้นที่ความเสียหาย 19 จังหวัด อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ภาคเหนือ 2 จังหวัด ภาคกลาง 5 จังหวัด และภาคใต้ 2 จังหวัด ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 29 ก.ค. 60 สถานการณ์โดยรวมมีทั้งระดับน้ำทรงตัว และมีแนวโน้มลดลง แต่ จ.สกลนคร ระดับน้ำสูงขึ้น เพราะยังมีฝนตกซ้ำ ทั้งนี้ หากทบทวนข้อมูลย้อนหลัง พบว่า ช่วงเดือน ก.ค.ถึง ต.ค.จะเป็นฤดูกาลที่จะต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี

เหตุที่เกิด เป็นภัยจากธรรมชาติที่ยากแก่การควบคุม ทราบกันเพียงว่า ระยะกลางถึงปลายฤดูฝน จะมีพายุไซร่อนก่อตัวในทะเลจีนใต้ เคลื่อนเข้าหาฝั่ง แม้จะอ่อนตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่ยังมีอิทธิพล เคลื่อนเข้ามาทำให้เกิดฝนตกชุกหนาแน่น หรือตกหนักได้บริเวณประเทศไทยตอนบน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ในครั้งนี้ หย่อมความกดอากาศต่ำจากพายุเซินกา เข้าเขต

ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 60 ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง เฉพาะวันที่ 28-29 ก.ค. 60 ฝนตกต่อเนื่องใน จ.สกลนคร ถึง 250 มม. เกินขีดความสามารถที่แหล่งน้ำจะรับได้ จึงท่วมเป็นบริเวณกว้าง

ปริมาณฝนดังกล่าว ทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ 4 แห่ง มีปริมาณเกินความสามารถกักเก็บ ในจำนวนนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น มีความเสียหายที่สันเขื่อน 40 เมตร จากความยาว 1,300 เมตร มีน้ำล้นออกไป กรมชลประทานระบุว่า น้ำไม่ได้เข้าตัวเมือง แต่ไหลลงสู่หนองหาร อย่างไรก็ตาม ในช่วงเกิดสถานการณ์ ประชาชน เกษตรกรย่อมไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะจากกองทัพ ได้ระดมกำลังเข้าให้การช่วยเหลือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งหวังว่าจะป้องกันอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินไม่ให้เสียหายกว่าที่ควรจะเป็น

สิ่งที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร และผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ไม่ได้คาดคิดว่าความเลวร้ายจะมาถึงโดยฉับพลัน จึงไม่สามารถเก็บเกี่ยว ขนย้ายทรัพย์สิน ผลผลิตได้ทัน หลายรายอาจไม่สามารถชดใช้หนี้คืนแหล่งเงินทุนได้ตามกำหนด รัฐจึงควรเร่งวางแผนการเยียวยาในเบื้องต้นและการฟื้นฟูให้ต่อเนื่อง ที่ผ่านมา การช่วยเหลือจะตามมาอย่างล่าช้าและคุณภาพไม่เหมาะสม ในครั้งนี้ หวังว่ารัฐบาลจะมีมาตรการที่จะบรรเทาทุกข์ สัมปสนุนให้ชาวบ้าน เกษตรกร ผู้ประกอบการ มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไป อย่างจับใจ ทั้งไม่ให้มีปัญหาค่าไม่โปร่งใสติดตามมาด้วย.

ส.โลกร้อนจีปลด'บีกฉัตร-สัญญาชัย' ปม'เชื่อนห้วยทรายขมิ้น'ไม่แตก

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมทศมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเปิดเผยว่า สมาคมได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องกรมชลประทานหยุดบิดเบือนข้อมูลข่าวสารกรณีเชื่อนห้วยทรายขมิ้น จ.สกลนคร และขอเรียกร้องให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปลดนายสัญญาชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน และ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีมีพายุ "เซินกา" พัดผ่านพื้นที่ จ.สกลนคร โดยเฉพาะพื้นที่เชื่อนห้วยทรายขมิ้น มีการปล่อยปลดละเลยให้มีการกักเก็บและสะสมปริมาณน้ำในเชื่อนไว้เป็นปริมาณมากกว่า 3.05 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เกินกว่าปริมาตรความจุของเชื่อนจะรองรับได้เพียง 2.66 ล้าน ลบ.ม. เป็นเหตุให้สันเชื่อนแตกยาวมากกว่า 20 เมตร มวลน้ำกว่า 1 ล้าน ลบ.ม.ไหลทะลักลงด้านท้ายเชื่อนท่วมพื้นที่หลายตำบล ทำให้เกิดความเสียหายยากที่จะประเมินได้

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า กรมชลประทานได้ออกมาชี้แจงข้อมูลข่าวสารผ่านเอกสารเผยแพร่

แพร่ของกรมว่า กรณีที่เกิดขึ้นเป็นเพียง "การกัดเซาะสันเชื่อนลึกประมาณ 4 เมตรยาว 20 เมตร" และอ้างว่า "ยังไม่อย่างเก็บน้ำใดใดที่แตกรั่ว ทุกอย่างยังมีความมั่นคงแข็งแรงดี" การให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนดังกล่าว เป็นกลวิธีสร้างการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของกรมชลประทาน ที่ควรชี้แจงแถลงไขข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่ควรแจ้งให้ประชาชนทราบตามที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 59 ประกอบมาตรา 76 ให้การคุ้มครองไว้ ทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น เพราะประชาชนไม่สามารถป้องกันและแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมอย่างฉับพลันได้

"กรณีที่เกิดขึ้นสมาคมนขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ระงับปัญหาโดยสั่งปลดอธิบดีกรมชลประทาน และ รว.กระทรวงเกษตรฯ ในฐานะผู้บังคับบัญชาออกจากตำแหน่ง เพื่อให้เห็นความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และแต่งตั้งบุคคลที่มีความพร้อมมีความสามารถมาทำหน้าที่แทน จึงจะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาสู่รัฐบาลได้" นายศรีสุวรรณกล่าว